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รายงานการประชุม 
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ครั้งที ่3/2555  
วันศกุร์ที ่4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  เวลา 11.00 น. 

ณ ห้องประชมุบัวหลวง 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
............................................... 

 
ผู้มาประชุม  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นํายุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบด ี  ประธาน 
2. นายสมภพ    เพชรรัตน ์  รองอธิการบด ี
3. นางวนิดา    ปอน้อย   รองอธิการบด ี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง   รองอธิการบด ี
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ี  อินทรไพโรจน ์  รองอธิการบด ี
6. นายวิรัช    โหตระไวศยะ  รองอธิการบด ี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์  จันทร์บรรเจดิ  ผู้ช่วยอธิการบด ี
8. รองศาสตราจารย์สจิุระ  ขอจติต์เมตต ์  ผู้ช่วยอธิการบด ี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตร ี  น่วมจิตร ์  ผู้ช่วยอธิการบด ี
10. ดร.ไพบูลย์    ใสยาวงศ์  ผู้ช่วยอธิการบด ี
11. นายวิสิทธิ์    ล้อธรรมจักร  ผู้ช่วยอธิการบด ี

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชินินทร   รองอธิการบด ี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลเกยีรติ ์  นาคะวิวัฒน์  รองอธิการบด ี

 
เร่ิมประชุมเวลา  11.00 น. 
  เมื่อผู้บริหารมาครบองค์ประชุมแล้วประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 อธิการบดีมอบหมายภาระหน้าท่ีให้กับผู้บริหารดําเนินการ ดังนี้ 
1.1.1 งานทางวิชาการ และงานวิจัย มอบรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ปานเพชร   ชินิ

นทร) 
1.1.2 งานบุคคล งานด้านการเงิน และงาน ICT มอบรองอธิการบดี (รศ.ดร.อรุณี   

อินทรไพโรจน์) 
1.1.3 งานกิจกรรมนักศึกษา มอบรองอธิการบดี (นายวิรัช   โหตระไวศยะ) 
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1.1.4 งานบริหารหอพักนักศึกษา มอบรองอธิการบดี (นางวนิดา   ปอน้อย) 
1.1.5 งานด้านกฎหมาย มอบรองอธิการบดี (นายสมภพ   เพชรรัตน์) และผู้ช่วย

อธิการบดี (รศ.สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์) 
1.1.6 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) 

มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.ไพบูลย์   ใสยาวงศ์) 
1.1.7 Infrastructure มอบรองอธิการบดี (ผศ.พูลเกียรติ์   นาคะวิวัฒน์) และ

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.มนตรี   น่วมจิตร์)   
1.1.8 งานสภามหาวิทยาลัยการประกันคุณภาพ (QA)  และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มอบรองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุภัทรา โพธ์ิพ่วง) โดยให้เตรียมเอกสารข้อมูลในการ
นําเสนอท่ีประชุมวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2555 

 
มติที่ประชุม รับทราบและมอบผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ  

  
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 เม่ือวนัจันทรท่ี์ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555   
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 
พ.ศ. 2555 โดยจัดทําเป็นตาราง ทบทวนบทบาทหน้าที่ ท่ีได้รับมอบหมายของรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน 

3.1 รายงานความคืบหน้าแนวทางการเจรจากับชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณด้านทิศ
ตะวันออกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ส่งหนังสือเรื่องที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ไปยังราชพัสดุจังหวัดพิจารณา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการตอบรับจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ได้หารือกับประธานจัดงาน ซึ่งประธานได้มี
ข้อแนะนําให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินได้จริง ที่เป็นพื้นที่ของศูนย์กลางทหารม้า 
นํามาแนบโครงการ และจัดทําหนังสือลงนามโดยอธิการบดี ไปยังกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี พิจารณา ขณะนี้ยังไม่มีเอกสารหลักฐานดังกล่าว 

 เรื่องการปรับพื้นฐานความรู้ด้านการปกครองนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ของฝ่ายนิติการ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางคดีอาญา แพ่ง จากการฟ้องร้อง ซึ่งได้กําหนดเป็นสัปดาห์ที่สามของเดือน
พฤษภาคม จะเชิญท่านอัยการศาลจังหวัดธัญบุรี เป็นการสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อให้ทราบหลักกฎหมาย ปัญหา
กฎหมายที่เกิดขึ้น ได้แก่ เรื่องขวัญและกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนไปยังสํานัก
นายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีหนังสือมาถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี เรื่อง ขอกล่าวหาคณะศิลปศาสตร์ ไม่ปฏิบัติไปตามหลักธรรมาภิบาล ในกรณีแต่งตั้งลูกจ ้างชั่วคราวเป็น
หัวหน้าสํานักงานคณบดี และการแบ่งภาระงานไม่เท่าเทียมกัน  
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โดยมีข้อคิดเห็นจากผู้บริหารดังนี้ 
1. ให้คดีความลดลง 
2. กรณีที่มีคดีความค้างอยู่ ให้รีบดําเนินการคดีความให้แล้วเสร็จ  
3. ปัจจุบันมีคดีเพิ่มขึ้นทุกวันในศาลจังหวัดธัญบุรีทั้งคดีอาญา คดีแพ่ง ฝ่ายนิติกร  

ได้อิงหลักของศาลยุติธรรม ย่ิงนานจะให้ให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างบุคลากรภายในองคก์ร 
4. นิติกรบางคนอยู่สํานักงานกฎหมาย จึงไม่มีเวลาให้มหาวิทยาลัย 
5. มหาวิทยาลัยไม่มีศูนย์ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ยอมความ (แต่มีศูนย์ราชการใส

สะอาด) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบและมอบผู้ช่วยอธิการบดี (ร.ศ.สุจิระ ขอจิตต๋เมตต์)  
     
3.2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ระยะที่ 1 ประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รองคณบดี หัวหน้าภาค / สาขาวิชา 
และอาจารย์ระดับปริญญาเอก เข้าร่วมประชุมหารือ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ 
ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 สํานักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ระยะที่ 2 ประชุมสัมมนา เรื่อง แนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความ
พร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2555 ณ สวนผึ้ง คันทร่ี ฮิลล์ รีสอร์ท 
139/1 หมู่ 6 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180  

 
โดยมีข้อคิดเห็นจากผู้บริหารดังนี้ 
1. ให้อาจารย์ของทุกคณะ เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ บนพื้นฐานของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่น เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และนํามาคัดเลือก
ข้อคิดเห็นที่หน้าสนใจ 

2. เชิญรองคณบดี รองผู้อํานวยการ หัวหน้าภาค และหัวหน้าสาขาวิชาเข้าร่วมการ
สมัมนา ระยะที่ 1 เพ่ือเป็นการต่อยอดจากข้อเสนอแนะ 

3. กําหนดหัวข้อ เช่น หลักสูตร การจัดหารายได้ การออกนอกระบบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ และจัดแบ่งกลุ่ม  

  
 มติที่ประชุม ทําหนังสือเวียนถึงหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ระดับ

ปริญญาเอก ลงนามโดยอธิการบดี ในการเสนอความเห็นต่าง ๆ ในแต่ละด้านเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   4.1 รายงานการเข้าร่วมโครงการ Temasek Foundation 
 
    รองอธิการบดี (รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์) และรองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง) สรุป
การเข้าร่วมโครงการ Temasek Foundation ที่ประเทศสิงคโปร์  เรื่องการแก้ปัญหาทิศทางดูจากประเด็นว่าเรามี
ปัญหาประเด็น เร่ือง บุคลากร  มาก เช่น เร่ือง ซึ่งต่างหน่วยงานต่างจ้าง เช่น lab boy บางคณะมีมากบางคณะมี
น้อย มีปัญหาต้องแก้ที่ Management change ก่อน ส่วนตัวนักศึกษาเหมือนกัน  Project ของนักศึกษาเป็นแบบ
เด็กๆ ไม่ใช่ Project ท่ีใหญ่  ต้องเพิ่ม coส่วน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขณะนี้จัดห้อง lab คอมพิวเตอร์ไว้บ้างแล้วท่ี i 
work  เราพยายามทําเป็นลักษณะ public lab ซึ่งของเขาจะเอาศึกษามาลิงค์เป็นห้องๆ เราน่าจะทําได้ จะทําเป็น
ห้อง lab เฉพาะ ทุกคณะมาเรียนได้ และควรน่าจะปรับเร่ืองของหลักสูตร หลักสูตรของเราจะล้าสมัยติดกับตัวผู้สอน 
จะต้องดูรายละเอียดที่นา่สนใจ ต้องเอาตัวอย่างหลักสูตรมา  
 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธ์ิพ่วง เสนอ 

2 Possible management changes คือ  
1. Effective University Council  
2. RMUTT Student Talent Award 2013 

2  Possible management drogues คือ 
1. Develop the Framework of in formation and Communication Technology 

(ICT) Course for  resource sharing and industrial demand oriented  
2. Redesign course structure of Faculty of Engineering to support work 

integrated learning enhance the quality of graduates and gain efficiency 
and cost effectiveness   
ท่านอธิการบดี ขอสรุปประเด็นในการหารือการทํา Retreat ในสิ่งท่ีผ่านมาแล้ว

อยากจะให้เกิดขึ้นจึงขอให้ช่วยกันนําข้อมูลมาดีไซน์คําถามที่จะเกิดขึ้น มีประเด็นหลักๆ ใช้วิธีถามบางเร่ือง  มีการ
ปรับการเรียนการสอนใหม่ ถ้าเราไม่มีความหลากหลายการขับเคลื่อนก็ไม่เกิดขึ้น 

 
มติที่ประชุม รัยทราบและมอบนําเสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 
4.2 รายงานการจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูหลังการเกิดอุทกภัย 

รายการในภาพรวมของการซ่อมส่วนใหญ่ไม่มี ปัญหา และเรื่องทางกายภาพ
ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มกองพัฒนานักศึกษา กลุ่มคณะเทคโนโลยีการเกษตรเกษตร และกลุ่มกองกลาง 

กลุ่มกองพัฒนานักศึกษา อยู่ในกระบวนการหนึ่งที่จะต้องรวมกับกลุ่มกองกลาง ซึ่งมี
จํานวน 4 รายการ จาก 20 รายการที่จะต้องทําย้อนหลัง และได้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารกองคลังแล้วในกรณีที่
ขั้นตอนได้จะดําเนินการ แต่กรณีที่ขั้นตอนไม่ได้จะไม่ทํา  

กลุ่มคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประชุมกับคณบดีแล้วให้ดําเนินการเหมือนเช่น 2 
กลุ่ม และในบางเรื่องคณบดีมีอํานาจการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนอธิการบดี  
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ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2555 จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งกลุ่มของ
กองกลางประกอบด้วย ถนน ภูมิทัศน์ และน้ําเสีย ดําเนินการจัดทําแบบแล้ว โดยจะใช้วิธีพิเศษ 

 
มติที่ประชุม รับทราบและมอบรองอธิการบดี (นายสมภพ   เพชรรัตน์) 

ติดตามเรื่องฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัย  
 

4.3 งานก่อสร้างโรงเรียนต้นแบบในกรณีประสบอุทกภัย 
กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นําแบบ

ทูลเกล้า ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว โดยมีพระราชวินิจฉัยเห็นสมควรให้ดําเนินการ
จัดสร้างโรงเรียนตามแบบได้ และได้พระราชทานงบประมาณในการก่อสร้างจํานวน 2 ล้านบาท โดยจะดําเนินการ
ก่อสร้างที่หมู่ 14 ตําบลบางรี่ อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในการออกแบบมีบันไดขึ้นสองด้าน ส่วนการก่อสร้างได้
ประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เป็นเครือข่าย และได้ส่งอาจารย์ลงพ้ืนที่เพ่ือกําหนดจุดก่อสร้าง ซึ่งใช้
ระยะเวลา 2 เดือน  
 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 กระบวนการเสนอหนังสือเอกสารโครงการ 
เนื่องจากมีขั้นตอนของการเสนอเอกสารให้กับผู้บริหารโดยส่งผ่านหลายขั้นตอน ทํา

ให้เกิดความล่าช้า ตัวอย่าง เอกสารโครงการของคณะบริหารธุรกิจ ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 ถึงรองอธิการบดี วันที่ 
3 พฤษภาคม 2555 จึงขออนุญาตในที่ประชุมเกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการ ให้ขออนุมัติหลักการก่อน ส่วน
รายละเอียดให้ดําเนินการปรับแก้ไขให้ถูกต้องอีกครั้ง และการเสนอโครงการของคณะบริหารธุรกิจในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ควรเขียนให้ชัดเจน ให้ตรงกับวัตถุประสงค์  
 
   มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการปรับให้กระบวนการเสนอหนังสือเอกสารโครงการ
กระชับและรวดเร็วขึ้น และให้ปรับแก้ไขรายละเอียดของแต่ละโครงการให้ถูกต้องและครบถ้วน  
 

5.2 กองการศึกษาตํารวจแห่งชาติขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เป็นสนามสอบคัดเลือก 

กองการศึกษาตํารวจแห่งชาติได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสนามสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 ซึ่งสํานักจัดการ
ทรัพย์สินได้ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแล้วปรากฎว่า คณะกําลังจัดตารางเรียนของนักศึกษา จึง
ไม่สามารถรับเป็นสนามสอบได้  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



 

 

รายงานประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2555                                      หน้าที่ 6 

 

 
  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
6.1 เรื่องหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ได้ประสานงานบริษัทให้มารับเงินในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 และได้จัดทํา
รูปแบบการบริหารจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการประชุมคณะกรรมการ ในการพิจารณาโครงการ ระเบียบ
หรือไม่ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานราชการ โดยขึ้นตรงกับหน่วยงานจัดการทรัพย์สิน และร่างระเบียบให้คล่องตัวขึ้น เป็น
การบริหารจัดการเอง และจะนําเงินส่งคืนมหาวิทยาลัยทุกเทอม ส่วนที่เหลือจะร่างระเบียบรองรับให้ผู้จัดการหอพัก
เป็นผู้อนุมัติและก่อหนี้ผูกพัน แต่จะต้องมีแผนรองรับก่อน ซึ่งให้อาจารย์เรืองศักดิ์   ภูธรธราช เป็นผู้จัดการหอพัก 
และมีผู้ช่วย 2 คน    

กรณีการรับ รปภ. ให้ส่งประวัติพร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตํารวจ เพ่ือตรวจสอบ
ย้อนหลังในกรณีสารเสพติด และคดีความ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบและมอบรองอธิการบดี (นางวนิดา ปอน้อย) 
 

 
    
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา   โพธิ์พ่วง) 
รองอธิการบด ี

ผู้จดรายงานการประชมุและผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
 


